

หัวเฉียวฯเปิดสถาบันขงจื้อแพทย์แผนจีน

- แห่งแรกในไทยร่วม ม.การแพทย์ฯเทียนจิน
- รับการเรียนการสอน วิจัย เผยแพร่ภาษา

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสการแพทย์ทางเลือกกำลังได้รับความนิยมในวงกว้างทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเอเชียอาคเนย์ และอีกหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยการแพทย์แผนจีนถือเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่กำลังถูกจับตามองทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เนื่องจากศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการพิสูจน์ด้านผลการรักษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการบันทึกไว้บนคัมภีร์เป็นหลักฐานมากมาย ปัจจุบันการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและบุคลากรทางการแพทย์อย่างกว้างขวางในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

รศ.ดร.อุไรพรรณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนมานานกว่า 25 ปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จึง



รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ทางด้านจีนศึกษา และมีความเข้มแข็งทางด้านจีนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รศ.ดร.อุไรพรรณกล่าวว่า เพื่อให้เกิดการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน และการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยาวนานและยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ทำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งสถาบันขงจื้อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันขงจื้อแห่งที่ 15 ของประเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณารักษ์ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

“สถาบันขงจื้อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มีหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาตะวันออกและศาสตร์การแพทย์แผนจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ส่งเสริมการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์แผนจีน เพื่อความเข้าใจที่ต่อผู้ประกอบการวิชาชีพ และองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนของประชาชนชาวไทยและประชาชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีน อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาจีนและการแพทย์แผนจีนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แผนจีน การจัดการนิทรรศการและโครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีน และการแพทย์แผนจีนให้กับประชาชนทั่วไป” รองอธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ กล่าว